



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2565

เรื่อง

1. คอลัมน์: กล้าได้ กล้าเสีย: เกษตรกรไทยเสียโอกาส
2. วัยรุ่นเงินฮิตเปิดทุเรียนกลิ้งน้อย
3. 2เดือนเงินซื้อทุเรียนเฉียดแสนล. เกษตรปลดล็อกปิดเส้นทางบิน
4. ต้นทุนสินค้าเกษตรพุ่งทะลุ100% ชงรัฐบาลเพิ่มวงเงินประกันรายได้
5. สศก.ทบทวนจีดีพีเกษตร
6. คอลัมน์: กาแฟดำ: สงครามยูเครนกระทบ'ความมั่นคงทางอาหารโลก'
7. แปลงใหญ่กล้วยไม้ต.บ้านใหม่ นนทบุรี ผนึกกำลังผลิตกล้วยไม้มาตรฐาน GAP...
8. รมช.มัญญา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตร...
9. ภาพข่าว: ศูนย์เลือกตั้ง
10. คอลัมน์: CSR Talk: งานวิจัยเพื่อชุมชน น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
11. หมูขยับอีก โขฮอลล์ทะยาน40บาท

สื่อ

- ไทยรัฐ
ไทยรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
ไทยโพสต์
ไทยโพสต์
ไทยโพสต์
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
ประชาชาติธุรกิจ
ข่าวสด



เกษตรกรไทยเสียโอกาส

เศรษฐกิจภาคเกษตรช่วงไตรมาสแรกปี 2565 ทำได้สวยงาม **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** กระทรวงเกษตรฯ รายงานตัวเลขภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2565 (เดือน ม.ค.-มี.ค.) เติบโต 4.4%

เป็นผลจากสาขาพืช ซึ่งเป็นสาขาการผลิตหลักขยายตัวได้ ผลบุญจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยที่ตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางปี 2564 ถึงต้นปี 2565 ทำให้พืชสำคัญทั้ง ข้าว อ้อยโรงงาน สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น

ส่วน สาขาประมง และ สาขาปศุสัตว์ ขยายตัวได้จากการผลิตที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

ขณะที่ สาขาปศุสัตว์หดตัวลง จากสถานการณ์โรคระบาดในสัตว์

สินค้าพืชที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น คือ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลำไย ทูเรียน และมังคุด

สินค้าพืชที่มีผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และเงาะ

โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันสำปะหลัง ผลผลิตลดลง เนื่องจากปัญหาสภาพอากาศและการเกิดอุทกภัยในแหล่งผลิตสำคัญช่วงเดือน ก.ย.-พ.ย.ปีที่แล้ว

สาขาปศุสัตว์ หดตัวลงร้อยละ 2.0 เนื่องจากการผลิตสุกรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) และเกษตรกรปรับลดปริมาณการเลี้ยงจากต้นทุนที่สูงขึ้น

สำหรับสินค้าปศุสัตว์ที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไก่เนื้อเนื่องจากการขยายการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

คาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2565 จะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.0-3.0

แต่ที่ผมเป็นห่วงก็คือ ทูเรียน ผลไม้เศรษฐกิจสำคัญสร้างรายได้เข้าประเทศปีละนับแสนล้านบาท

ปีนี้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากราคาอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องจากใจให้เกษตรกรบำรุงดูแลรักษาดี และมีการทำทุเรียนนอกฤดูมากขึ้น

ปรากฏว่าตลาดใหญ่สุดคือจีน ตั้งแง่ตกรนำเข้าทุเรียนไทย (เรื่องนี้มีที่มาที่ไป วันหลังจะเล่าให้ฟัง)

หากภาครัฐยังไม่เร่งหาทางแก้ไข หรือเจรจากับจีน ทุเรียนจะล้นตลาดและราคาตกหนัก

ทางด้านตัวเลขการส่งออก "จุนทร์ลักษณะวิเศษ" รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ แสดงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือน ก.พ.นี้

การส่งออกมีมูลค่า 23,483 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 16.2% ส่งผลให้การส่งออกในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2565 มีมูลค่า 44,741 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12.2%

การนำเข้ามีมูลค่า 23,359 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 16.8% ส่งผลให้การนำเข้าช่วง 2 เดือนแรกของปี 2565 มีมูลค่า 47,144 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 18.7%

รวม 2 เดือนแรกของปีนี้ ยังขาดดุลการค้าอยู่ที่ 2,403 ล้านดอลลาร์

ตลาดที่ขยายตัวในระดับสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.รัสเซีย 33.4% 2.อาเซียน 5 ประเทศ 31.5% 3.ฮ่องกง 29.8% 4.เกาหลีใต้ 28.9% 5.สหรัฐฯ 27.2% 6.อินเดีย 23% 7.ไต้หวัน 17.7% 8.สหราชอาณาจักร 17.3% 9.CLMV 14.4% 10.ตะวันออกกลาง 13.8%

ช่วงเดือนก.พ. ยังไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน เพราะเกิดช่วงปลายเดือนแล้ว

แต่ตัวเลขของเดือน มี.ค.-เม.ย. คุณจุนทร์อาจไม่ออกรายงานก็ได้.

เพ็ญสุริยะ

วิทยุเงินยืมเปิดทุเรียนกลิ้งน้อย

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า คาดว่าราคาทุเรียนปี 2565 อาจปรับตัวลดลงจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และออกมากระจุกตัวในช่วงเดียวกัน โดยหน่วยงานด้านการตลาดอยู่ระหว่างการเจรจาเปิดตลาดขายผลไม้ไปยังตลาดใหม่ อาทิ ตลาดเกาหลี ญี่ปุ่น และตะวันออกกลางเพิ่มเติมจากตลาดที่ส่งออกหลักอย่างจีน เพื่อระบายผลผลิตปี 2565 คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 ล้านตันหรือ 22% จากปี 2564 ที่มีผลผลิตประมาณ 1.1-1.2 ล้านตัน

ทั้งนี้ ผลผลิตทุเรียนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อราคาที่ปรับตัวลดลง จึงต้องหาตลาดใหม่เพื่อเพิ่มยอดส่งออกจากปกติปี 2564 ไทยส่งออกทุเรียนประมาณ 900,000 ตัน และบริโกลในประเทศประมาณ 200,000 ตัน โดยขณะนี้กำลังเจรจาปลดล็อกด่านส่งออกจีนที่กำลังมีปัญหาจากนโยบาย Zero Covid ของจีน ทำให้เกิดความล่าช้ามีสินค้าตกค้างหน้าด่านจำนวนมาก ผู้ส่งออกจึงพิจารณาไปจีนผ่านช่องทางด่านของเวียดนาม โดยขนส่งทางน้ำเพื่อให้มีความรวดเร็วในการขนส่ง

นอกจากนี้ ก็มีการประสานระบายของออนไลน์ อาทิ อาลีบาบา ลาชาต้า เพื่อรับฟรีออเดอร์ทุเรียนก่อน แล้วนำส่งที่หลังให้เกิดความรวดเร็วและนำส่งได้ตรงเวลา “นอกจากทางการไทยจะเร่งเจรจาเพิ่มความสะดวกในการเปิดด่านส่งออกผลไม้ เพื่อไม่ให้ค้างอยู่หน้าด่านและเน่าเสียเสียหายต่ออุตสาหกรรมของการส่งออกผลไม้ไทยและขณะนี้กลุ่มวิทยุเงินยืมกลุ่มคนที่มีเงินในประเทศจีนกำลังนิยมบริโกลทุเรียนที่กลิ้งน้อยกลิ้งไม่แรง เกรดพรีเมียม อาทิ หมอนทอง ชะนี สามารถแกะเป็นพูแล้วแพ็กใส่กล่อง ขึ้นเครื่องบินส่งออก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจากับสายการบิน อาทิ การบินไทย”.

2เดือนเงินซื้อทุเรียนเฉียดแสนล. เกษตรปลดล็อกปิดเส้นทางบิน

เกษตรกรแก้เกมส่งออกทุเรียนติดล็อก หลังเครื่องไซน่า อีสเทิร์นฯตกกระทบเที่ยวบินจีน เบนเข็มส่งผ่านเส้นทางบก-ทางเรือ ตีปีกส่งเพิ่มได้ 2 ด้าน พาณิชย์ชี้ 2 เดือนแรกไทยส่งออกทุเรียนไปจีนพุ่ง 105% เฉียด 1 แสนล้านบาท

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า การส่งออกทุเรียนสดในช่วง 2 เดือนแรกของไทย มีมูลค่า 109,205.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.39% โดยการส่งออกไปจีนเป็นอันดับ 1 มูลค่า 98,332 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 90% ของทั้งหมด โดยมีการขยายตัว เพิ่มขึ้น 105%

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากกรณีความกังวลว่าเครื่องบินของสายการบินไซน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ส เกิดอุบัติเหตุตกในพื้นที่ชนบทใกล้เมืองอู่โจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ตอนใต้ของจีน ส่งผลให้สายการบินภายในประเทศมีการระงับเที่ยวบิน อาจกระทบต่อการส่งออกของทุเรียนสดของไทยที่มีแผนส่งทางเครื่องบินนั้น กระทรวงได้รับทราบข้อมูลจากผู้ประกอบการแล้ว ยอมรับว่าได้รับผลกระทบบ้าง แต่เป็นเพียงช่วงเวลาระยะสั้นเท่านั้น เนื่องจากการส่งออกทุเรียนทางเครื่องบินนั้นจะเป็นทุเรียนเกรดพรีเมียมซึ่งมีจำนวนไม่มาก อีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที โดยการส่งผ่านเส้นทางบกและทางเรือ ซึ่งขณะนี้ได้ประสานมาตรการเพื่อลดปัญหาความแออัดการตรวจสอบมาตรการโควิดเป็นศูนย์ (Zero COVID) ที่ด่านแล้ว

“ก่อนหน้านี้ ได้ลงนามพิธีสาร เพิ่มด่าน จากเดิม 4 ด่านของจีน (ด่านโมฮาน ด่านโหย่วอี้กวน ด่านตงซิง และด่านรถไฟผิงเสียง) เป็น 6 ด่าน (ด่านรถไฟ

โมฮาน ด่านเหอโข่ว ด่านรถไฟเหอโข่ว ด่านเทียนเป่า ด่านหลงปิง และด่านลู่ยี่โข่ว) แต่ต้องยอมรับว่าปัจจุบันด่านทั้ง 6 ด่าน ยังไม่สามารถรองรับการนำเข้าผลไม้จากไทยได้ แต่ระหว่างนี้จะเร่งประสานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน General Administration of Customs of the People's Republic of China หรือ GACC ปรับเปลี่ยนไปที่ด่านรถไฟโมฮาน ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมผ่านเส้นทางรถไฟจีนอีกทาง แต่เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทางจีนอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนมิถุนายน ปี 2565 ก็จะสามารถอำนวยความสะดวกได้อีก”

พร้อมกันนี้ ไทยได้ดำเนินการหาตลาดใหม่เสริมเพื่อรองรับฤดูผลผลิตทุเรียน ปีนี้ที่จะออกมาประมาณ 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 22% จากปี 2564 และจะกระจุกตัวในเดือน พ.ค. ประมาณ 3.5 แสนตัน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ได้เจรจาเพื่อระบายผลผลิตผ่านช่องทางกาขายออนไลน์ในประเทศประมาณ 2 แสนตันแล้ว พร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์กระตุ้นการบริโภคในประเทศให้มากขึ้น

“เป้าหมายส่งออกตลาดหลักของไทย ยังคงเป็นประเทศจีน ปีนี้ทุเรียนสดไทยยังคงครองตลาดจีนอันดับ 1 ด้วยกระแสความนิยมในการบริโภคเริ่มกระจายไปยังมณฑลอื่น ๆ นอกเหนือจากเมืองหลัก แม้ว่าเวียดนามและมาเลเซียเป็นคู่แข่ง แต่ชาวจีนขึ้นชอบรสชาติทุเรียนไทยที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ หอม หวานมากกว่า ปีนี้จึงทำให้ไทยเองก็เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกและในปี 2565 มีพื้นที่ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพิ่มขึ้นประมาณ 8.45% ส่งผลให้ผลผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้น 22% จากปีก่อนหน้าด้วย” นายฉันทานนท์กล่าว

ต้นทุนสินค้าเกษตรพุ่งทะลุ 100% ชงรัฐบาลเพิ่มวงเงินประกันรายได้

สงครามรัสเซีย-ยูเครนสะท้อนต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรรอบใหม่ ราคา “ปุ๋ย-น้ำมัน-ค่าแรง” เพิ่มขึ้นกว่า 100% อดรายได้เกษตรกรเดือดร้อน ข้าว-มัน-ปาล์ม-ยาง อ่วม ชงข้อมูลใหม่ให้รัฐปรับฐานราคาประกันรายได้ที่ใช้มาแล้ว 3 ปี พร้อมเจรจาร่วมทุนผลิตปุ๋ยจีน-ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศ



สินค้าเกษตร

ภาคเกษตรกรไทยกำลังเผชิญความท้าทายอย่างหนัก หลังวิกฤตสงครามรัสเซีย-ยูเครนร่วม 1 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลต่อต้นทุนพลังงานปรับสูงขึ้น กระทั่งราคาน้ำมันในประเทศ-ราคาก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจนต้องปรับขึ้นค่าเอฟที วงที่ 2 อีกครั้ง ขณะต้นทุนการเพาะปลูก-ปุ๋ยสัตว์ต่างก็ได้รับแรงกดดันจากราคาวัตถุดิบ-แม้ปุ๋ยที่ผลิตจากแหล่งรัสเซีย-ยูเครนปรับสูงขึ้น รวมถึงมาตรการแข่งกับจีนรัสเซีย ทำให้หลายประเทศต้องแย่งชิงซื้อจากแหล่งอื่นทดแทน ปัญหาระดับโลกลามมาสู่ปัญหาเศรษฐกิจจากหน้าจากต้นทุนการเกษตรสูงขึ้น แต่ระดับรายได้ลดลง ซึ่งภาครัฐยังคงใช้มาตรการประกันรายได้ราคาเดิม 3 ปีแล้ว

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้ต้นทุนเกษตรกรโดยรวมปรับสูงขึ้น ทั้งจากต้นทุนปุ๋ย ค่าน้ำมัน และค่าแรงงาน ซึ่งหากแยกเฉพาะด้านพบว่า ต้นทุนปุ๋ยและเคมีเกษตรปรับสูงขึ้นไปเกินกว่า 100% จากปีก่อน ส่งผลกระทบต่อรายได้เกษตรกร ซึ่งในบางสินค้ากระทบรุนแรง เพราะราคาขายในตลาดไม่ได้สูงขึ้น เช่น ข้าว ทำให้ขณะนี้ไม่มีสมาชิก

เรียนเข้ามาขอให้เสนอภาครัฐพิจารณาขยับฐานราคาในโครงการประกันรายได้ที่ใช้ระดับเดิมมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว เพื่อให้เกษตรกรได้มีรายได้เพียงพอกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อหารือกับรัฐต่อไป

“ผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น หากแยกเป็นรายชนิด สินค้าพืชไร่จะกระทบมากกว่าสินค้าพืชสวน เช่น ข้าว ข้าวโพด จะกระทบมากกว่าปาล์ม ยางพารา เพราะต้นทุนขึ้น แต่ราคาตลาดก็ขยับขึ้น ส่วนสินค้าปศุสัตว์จะมีกลุ่มสุกรที่กระทบมากที่สุดจากต้นทุนอาหารสัตว์และโรค ตามด้วย ไก่เนื้อ ไก่ไข่”

ขอเสนอให้รัฐพิจารณาผลิตปุ๋ยเอง ลดการนำเข้า เพราะปัจจุบันไทยมีแหล่งแร่ที่ใช้เป็นแม่ปุ๋ย 2 ชนิด คือ โปแทสเซียมในแหล่งที่ จ.ชัยภูมิ และไนโตรเจน ซึ่งได้จากบ่อดักคั่งของกรากล้นน้ำมัน ซึ่งเรามีโรงกลั่น 4-5 โรง สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยแอมโมเนีย นอกจากนี้ ไทยควรพิจารณาเจรจาความร่วมมือกับจีนที่เป็นแหล่งผลิตฟอสเฟตที่สำคัญ ร่วมกันลงทุนเป็นบริษัทร่วมทุนผลิตปุ๋ยสำหรับ 2 ประเทศ

ส่วนปัญหาต้นทุนค่าน้ำมัน อยากให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม โดยใช้คูปองน้ำมันมาช่วย ส่วนการลดต้นทุนอาหารสัตว์ ขอให้รัฐหันมาส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศทดแทนการนำ

เข้า เช่น ข้าวเปลือก หรือข้าวสารเก่าในสต็อกรัฐบาล อีกด้านหนึ่งเกษตรกรต้องปรับแผนลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น การปรับจากการใช้ปุ๋ยเคมีไปเป็นอินทรีย์ ซึ่งทำให้ต้นทุนต่อไร่ลดลงจาก 4,000-5,000 บาท เหลือ 3,000 บาทต่อไร่

ขยับประกันรายได้ข้าว-มัน-ปาล์ม
ด้านนายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมคามชวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่า สมาคมขอให้รัฐพิจารณาทบทวนราคาประกันรายได้ข้าว ซึ่งเป็นระดับที่ใช้มาต่อเนื่อง 3 ปีแล้ว



ต่อจากหน้า 4



สินค้าเกษตร

ขณะที่ปัจจุบันต้นทุนการเพาะปลูกข้าวปรับขึ้นไปทั้งหมด โดยเฉพาะค่าปุ๋ยยูเรีย และปุ๋ยสูตรอื่นที่ใช้ในนาข้าว เช่น 16-8-8 ปรับจากกระสอบละ 800-900 เป็น 1,100-1,200 บาท ซึ่งมีผลให้ต้นทุนการเพาะปลูกของชวนาเฉลี่ยต่อไร่ 4,500-5,000 บาท โดยคาดว่าผลผลิตปีนี้จะมียอด 28 ล้านตัน ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปรัง คาดว่าปลายเดือนมีนาคมก็น่าจะออกสู่ตลาดหมด ส่วนราคาตลาดขณะนี้ ข้าวขาวตันละ 8,000 บาท ต่ำกว่าราคาประกันที่ตันละ 10,000 บาท ส่วนข้าวหอมปทุมตันละ 9,000 บาท จากราคาประกันตันละ 11,000 บาท และข้าวหอมมะลิตันละ 12,000-13,000 บาท จากราคาประกันตันละ 15,000 บาท

ปุ๋ยมันสำปะหลังทะลุ 200%

นายรังษี ไผ่สอาด นายกสมคามชวไร้มันสำปะหลังแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สมาคมอยากขอให้รัฐบาลพิจารณาปรับราคาประกันรายได้มันสำปะหลังเพิ่มขึ้น จาก กก.ละ 2.50 บาท

เป็น 2.70 บาท เพราะต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกรสูงขึ้น จากเดิม กก.ละ 2.20-2.30 บาท เป็น 2.50 บาทราคาปุ๋ยที่ปรับขึ้นมากกว่า 150-200% จากเดิมปุ๋ยยูเรียขายกระสอบละ 500 บาท เป็น 1,100 บาท ปุ๋ยชนิดอื่น ๆ ก็ปรับเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 700 บาท เป็น 1,100 บาทต่อกระสอบยังไม่รวมค่าน้ำมัน ค่าขนส่ง ค่าแรง ที่เป็นต้นทุนของเกษตรกร ส่วนราคาข้าวที่ขึ้น หักมัด กก.ละ 2.60 บาท ทำไร 10 สตางค์ ถือว่าน้อย ซึ่งแม้ว่าภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลือจัดหาปุ๋ยราคาถูก แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ และมองว่าแนวโน้มราคาปุ๋ยจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

“ตอนนี้ประกันรายได้มาช่วยประมาณ 15% ของผลผลิตเท่านั้น ผลผลิตจะออกช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม เป็นช่วงที่ผลผลิตออกเยอะ คาดการณ์ว่าผลผลิตปีนี้ 34 ล้านตัน ความต้องการใช้ในประเทศ 24 ล้านตัน และส่งออก 10 ล้านตัน ราคาขยับมีกำไรจากต้นทุน กก.ละ 10 สตางค์ แต่เงินก็มีการปลูกข้าวโพดมากขึ้นมาใช้ทดแทน ก็ต้องดูว่าจะกระทบราคามันหรือไม่ และอนาคตเกษตรกรไทยต้องพัฒนาเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เป้าหมาย 4 ตันต่อไร่ แต่ปัจจุบันยังได้ 3.2-3.3 ตันต่อไร่”

นายมนัส พุทธิรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มแห่งประเทศไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า แม้ว่าราคาดตลาดปาล์มน้ำมันจะขยับสูงสุดในรอบ 9 ปี ไปถึง กก.ละ 13 บาท แต่ต้นทุนชาวสวนปาล์มก็ปรับขึ้นสูงสุดในรอบ 9 ปีเช่นกัน จากเดิมที่ต้นทุนการผลิตผลปาล์มเฉลี่ย กก.ละ 3.18-3.78 บาท เพิ่มเป็น กก.ละ 5-6 บาท โดยเฉพาะปุ๋ยปรับเกิน 100% เช่น โพแทสเซียม 0-0-60 ปรับจากตันละ 12,000-14,000 บาท ไปแตะระดับ 30,000 บาทแล้ว หรือยูเรียจากที่ตันละ 4,500-5,000 บาท ปรับเป็น 20,000 บาท ซึ่งจะใช้ปุ๋ยเฉลี่ย 8-12 กก.ต่อตันต่อปี ต้นทุนรวมอื่น ๆ เช่น ค่าแรงงาน ค่าขนส่ง รวม 80-90% ขณะที่ราคา

ประกันรายได้เกษตรกรยังคงเดิมอยู่ที่ กก.ละ 4 บาท มา 3 ปีแล้ว เป็นไปได้หรือไม่หากรัฐจะพิจารณาทบทวนระดับราคาประกันรายได้ เป็น กก.ละ 4.50 บาท จะช่วยให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพเพราะรัฐประกันรายได้ให้เกษตรกร

สำหรับผลผลิตปาล์มขณะนี้ทยอยออกไปถึงเดือนสิงหาคม คาดว่าจะมีผลปาล์มทะลายเฉลี่ยเดือนละ 1.0-1.5 ล้านตัน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% จะได้น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ที่ 2.5-2.6 แสนตัน หักการใช้เพื่อการบริโภคในประเทศ และการใช้เพื่อผลิตไบโอดีเซลก็จะเหลือเดือนละ 6-7 หมื่นตัน ซึ่งล่าสุดสต็อกน้ำมัน CPO เดือนมีนาคมมี 1.7 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ.ที่มี 1.3 แสนตัน อยู่ในมือเอกชนทั้งโรงสกัด โรงกลั่นและโรงงานไบโอดีเซล

สวนยางแบกรับ 3 ต้นทุน

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จากเหตุรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสวนยางเพิ่มขึ้นทุกทาง โดยต้นทุนส่วนใหญ่คือ ราคาปุ๋ย แรงงาน ราคาน้ำมัน ซึ่งทั้ง 3 อย่าง เป็นปัจจัยหลักของชาวสวน

“ถ้าสงครามยูเครนยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยอย่างแน่นอน ชาวสวนยางเดือดร้อนแน่นอน เพราะต้นทุนการผลิตสูงขึ้นต่อเนื่อง ที่ผ่านมากการประกันรายได้ยางพารา รัฐบาลกำหนด กก.ละ 60 บาท/กก. ทั้งที่ราคาต้นทุนการผลิตที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุไว้ อยู่ที่ 63.65 บาท/กก. เมื่อ 7-8 ปีมาแล้ว ตอนนี้เกษตรกรชาวสวนยางเดือดร้อนแน่นอน”

สศก.ทบทวนจีดีพีเกษตร

● ตอนนี้อย่างดีขอรอดสถานการณ์โลกอีกครั้ง

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2565 (ม.ค.-มี.ค.) ขยายตัว 4.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีทิศทางเป็นบวกต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ปี 2564 (ต.ค.-ธ.ค.2564) ที่ขยายตัว 0.7% โดยการเติบโตได้ดีในไตรมาสนี้เป็นผลจากสาขาพืชซึ่งเป็นสาขาการผลิตหลักขยายตัวเนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางปี 2564 ถึงต้นปี 2565 และสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ทำให้การผลิตพืชสำคัญ ทั้งข้าว อ้อยโรงงาน สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สาขาบริการทางการเกษตรขยายตัวได้ตามพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่เก็บเกี่ยวพืชที่เพิ่มขึ้น ขณะที่สาขาประมงและสาขาปศุสัตว์ขยายตัวได้จากการผลิตที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม สาขาปศุสัตว์หดตัวลงจากโรคระบาดในสัตว์ส่งผลให้เกษตรกรปรับลดปริมาณการเลี้ยง

ทั้งนี้ แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2565 คาดว่า จะขยายตัวอยู่ในช่วง 2-3% เมื่อเทียบกับปี 2564 แต่ต้องจับตาสถานการณ์รัสเซียและยูเครนหากยืดเยื้อและมีปัญหาต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลก อาจต้องมีการประเมินและปรับจีดีพีทั้งปีภาคเกษตรอีกครั้งในอีก 1 เดือนข้างหน้า เพราะต้องยอมรับว่ากระทบต่อต้นทุนในการผลิตของเกษตรกรค่อนข้างมาก หลังรัสเซียประกาศงดส่งออกปุ๋ย โดยเฉพาะชาวนาเพราะข้าวเป็นพืชที่ต้องใช้ปุ๋ยจำนวนมาก และยอมรับรายได้สุทธิของเกษตรกรอาจลดลงบ้างจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายบางส่วนลดลง โดยเมื่อหักกำไรสุทธิเพื่อดูรายได้สุทธิแล้ว ในปี 2562 เฉลี่ยที่ 78,000 บาท ปี 2563 เฉลี่ย 79,000 บาท และปี 2564 เฉลี่ย 78,000 บาทต่อราย.

สงครามยูเครนกระทบ 'ความมั่นคงทางอาหารโลก'



สงครามยูเครนกระทบ
'ความมั่นคงทางอาหารโลก'



หน้า... **14**

ไม่มีใครไม่รู้ว่ากำลังมีสงครามที่ยูเครน...เพราะ
ข้าวของแพงขึ้นและความสงบสุขถูกรบกวนอย่าง
ชัดเจน...แม้จะอยู่กันคนละซีกโลก
นายกรัฐมนตรีรัสเซียลงนามในคำสั่งพิเศษห้ามการ
ส่งออกน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายดิบจนถึงวันที่ 31
ส.ค.
อีกทั้งยังห้ามส่งออกข้าวสาลี ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปยังประเทศสหภาพเศรษฐกิจยูเร

เขียนที่อยู่ใกล้เคียงจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.
นี่เป็นหนึ่งในมิติของ "วิกฤตความมั่นคงทางอาหาร
โลก" ที่เป็นผลทางตรงจากสงครามยูเครน ที่มีผลกระทบ
ต่อห่วงโซ่อาหารระดับโลก...รวมถึงประเทศไทยเรา
ด้วย
รัสเซียเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดของโลก

โดยมีอียิปต์และตุรกีเป็นผู้ซื้อหลัก ส่วนใหญ่แข่งขันกับสหภาพยุโรปและยูเครน

“การส่งออกธัญพืชภายในโควตาท่าได้ไบอนุญาติส่วนบุคคลจะยังทำต่อได้” รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย

Viktoria Abramchenko กล่าวบนโซเชียลมีเดีย

และเสริมว่า จำเป็นต้องมีการสั่งห้ามชั่วคราวเพื่อจัดหาธัญพืชสำหรับผู้บริโภคในประเทศ

เพราะสงครามเริ่มมีผลกระทบต่อปากท้องของคนรัสเซียแล้วอย่างเป็นทางการ

ราคาข้าวสาลียุโรปปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงหลังจากสำนักข่าว Interfax รายงานว่ารัสเซียจะห้ามการส่งออกธัญพืชจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน โดยอ้างจากกระทรวงเกษตรฯ

การส่งออกข้าวสาลีของรัสเซียลดลงร้อยละ 45 นับตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลการตลาดในเดือนกรกฎาคม-มิถุนายน อันเนื่องมาจากผลผลิตพืชผลลดลง

อีกทั้งยังมีปัญหาภาษีส่งออกธัญพืช และโควตาการส่งออกที่กำหนดไว้ที่ 11 ล้านตันของธัญพืช รวมถึงข้าวสาลี 8 ล้านตัน สำหรับ 15 ก.พ.-30 มี.ย.

รัสเซียยังคงมีข้าวสาลีที่จะส่งออก 6 ล้านถึง 6.5 ล้านตัน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน

2 ปีที่ผ่านมา โควิด-19 ได้ทำให้เกิดปัญหาต่อความมั่นคงด้านอาหารของโลกมาแล้ว

วันนี้สงครามยูเครนเพิ่มความหนักหน่วงของปัญหาขึ้นอีกระดับหนึ่ง

รัสเซียและยูเครนคือผู้ผลิตอาหารที่สำคัญของโลก

รัสเซียเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดของโลก และยูเครนเป็นประเทศส่งออกอันดับ 5

2 ประเทศรวมกันคือผู้ส่งออกข้าวบาร์เลย์ 19% ของโลก ข้าวสาลี 14% และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4%

นั่นหมายความว่าทั้ง 2 ประเทศคือแหล่งที่มามากกว่า 1 ใน 3 ของการส่งออกธัญพืชทั่วโลก

ไม่แต่เท่านั้น 2 ประเทศนี้ยังเป็นผู้ผลิต 52% ของตลาดส่งออกน้ำมันดอกทานตะวันของโลก

ห่วงโซ่อุปทานและปัญหาด้านโลจิสติกส์ที่หยุดชะงักในการผลิตธัญพืชและเมล็ดพืชน้ำมันของยูเครนและรัสเซียกับข้อจำกัดในการส่งออกของรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารอย่างมีนัยสำคัญ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ 50 ประเทศที่พึ่งพารัสเซียและยูเครนสำหรับอุปทานข้าวสาลี 30% ขึ้นไป

และหลายประเทศเป็นประเทศยากจนมีรายได้ต่ำ

และขาดอาหารในแอฟริกาเหนือ เอเชีย และตะวันออกไกล

หลายประเทศในยุโรปและเอเชียกลางพึ่งพารัสเซียในการจัดหาปุ๋ยมากกว่า 50%

ที่นำกังวลมากกว่านั้นคือ การพยากรณ์ว่าการขาดแคลนทั้งหลายเหล่านี้อาจขยายไปถึงปีหน้า

ราคาอาหารได้เพิ่มขึ้นแล้วตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2020 ซึ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 เนื่องจากความต้องการที่สูง ต้นทุนการผลิตและการขนส่ง และการหยุดชะงักของท่าเรือ

ตัวอย่างเช่น ราคาข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 31% ในช่วงปีที่ผ่านมา

ราคาน้ำมันเรพซิดและน้ำมันดอกทานตะวันพุ่งขึ้นมากกว่า 60%

ความต้องการที่สูงและราคาก๊าซธรรมชาติที่ผันผวนได้ผลักดันต้นทุนปุ๋ยให้สูงขึ้นอย่างมากแล้ว

ตัวอย่างเช่น ราคาของยูเรียซึ่งเป็นปุ๋ยไนโตรเจนที่สำคัญได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

สงครามครั้งนี้จะมีผลทำให้เกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมทางการเกษตรของ 2 ประเทศนี้อาจเพิ่ม “ความไม่มั่นคงด้านอาหาร” อย่างร้ายแรงทั่วโลก

แม้ธัญพืชจะพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวในเดือนมิถุนายน แต่ยังไม่แน่ชัดว่าเกษตรกรในยูเครนจะสามารถเก็บเกี่ยวและส่งไปยังตลาดได้หรือไม่

ยิ่งสงครามทำให้ผู้คนอพยพหนีสงครามกันจ้าละหวั่น ก็ยังมีปัญหาเรื่องแรงงานภาคการเกษตรที่หดหายทันที

รวมถึงการเข้าถึงพื้นที่การเกษตรก็จะเป็นเรื่องยาก การเลี้ยงปศุสัตว์และสัตว์ปีกและการผลิตผักและผลไม้ก็จะถูกจำกัดเช่นกัน

ไม่แต่เท่านั้น ท่าเรือยูเครนในทะเลดำก็ปิดตัวลง แม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางบกจะยังไม่ถึงขั้นพังพินาศหมด แต่ก็เสียหายหนักหน่วง

การขนส่งเมล็ดพืชโดยรถไฟก็ต้องหยุดชะงัก เพราะขาดระบบรถไฟที่ใช้งานได้จริง

แม้ว่าเรือยังคงสามารถขนส่งผ่านช่องแคบตุรกี ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อการค้าที่สำคัญสำหรับการขนส่งข้าวสาลีและข้าวโพดและเลี้ยงสัตว์จำนวนมาก แต่ค่าเบี่ยงประกันก็จะพุ่งขึ้นอย่างแน่นอน

วิกฤตซ้อนวิกฤตซ้อนวิกฤตจริงๆ.

แปลงใหญ่กล้วยไม้ต.บ้านใหม่ นนทบุรี ผนึกกำลังผลิตกล้วยไม้มาตรฐาน GAP ส่งออกตลาดทั้งในและตปท.

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกกล้วยไม้สกุลหวายรายใหญ่ของโลก กล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายพันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากได้แก่ พันธุ์บอมโฉบแดง บอม17 เอียสกุลขาวสนาน ขาวประวิทย์ แอนนา ซากุระ เป็นต้น ซึ่งต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ เป็นหนึ่งในแหล่งปลูกกล้วยไม้ที่สำคัญของ จ.นนทบุรี เกษตรกรนิยมปลูกกล้วยไม้สกุลหวาย ซึ่งผลิตได้คุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากผลิตได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรใส่ใจดูแลสวนกล้วยไม้ของตัวเองเป็นอย่างดี ผลผลิตได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ คือ กล้วยไม้ตัดดอกดอก ช่อใหญ่ สีสดสวย ชั่วดอกเหนียว ติดดอกทน



นายสมชาย คล้อยสาย ประธานแปลงใหญ่กล้วยไม้ ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เปิดเผยว่า เกษตรกรได้รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ในปี 2561 มีสมาชิก 34 ราย พื้นที่ปลูก 626.75 ไร่ เราผลิตกล้วยไม้อย่างพิถีพิถัน ทุกแปลงผ่านมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP สำหรับกล้วยไม้สกุลหวายเป็นสายพันธุ์ที่ดูแลได้ง่าย และการผลิตเป็นไม้ตัดดอกก็สามารถทำคุณภาพได้ดี กลุ่มมีจุดเด่นเรื่องคุณภาพของดอกกล้วยไม้ สีสวย และตัดกล้วยไม้ที่มีดอกบาน 6 ดอกขึ้นไป ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด เน้นการผลิตโดยการวางแผนตลาดนำการผลิต ซึ่งเมื่อรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ ก็ช่วยให้มีการต่อรองเรื่องการตลาด และช่วย



ลดต้นทุน ซึ่งกลุ่มนำผลผลิตส่งให้กับ บริษัท KV Orchids ซึ่งตั้งอยู่ที่ต.บ้านใหม่เป็นผู้รวบรวมและรับซื้อโดยประมาณ 70% ส่งออกไปยังประเทศจีน นอกจากนี้ยังขายในพื้นที่ เช่น ตลาดไท ปากคลองตลาด

นางโสภียา ยอดเกลี้ยง เกษตรอำเภอบางใหญ่ สำนักงานเกษตรอ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี กล่าวได้ว่า ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การดูแลจัดการสวนกล้วยไม้เชิงการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้กลุ่มสามารถลด

ต้นทุนการผลิตจากการรวมกลุ่มกันซื้อปุ๋ย และสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ทั้งนี้ ช่วงโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อส่งออกเป็นอย่างมาก กลุ่มจึงส่งเสริมให้เกษตรกรจำหน่ายภายในประเทศมากขึ้น และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์ ตลาดออฟไลน์ โมเดิร์นเทรด และบางรายมีการปลูกไม้ประดับชนิดอื่น ๆ เพื่อเสริมรายได้ด้วย หากสนใจเยี่ยมชมสวนหรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การผลิตกล้วยไม้คุณภาพดีติดต่อได้ที่ ประธานแปลงใหญ่นายสมชาย คล้อยสาย 08-1694-4617 และสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ฯพร้อมต้อนรับด้วยความยินดี

รมช.มนัญญา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี จำกัด มอบอุปกรณ์การตลาด มูลค่ามากกว่า 65 ล้านบาท พร้อมหนุนสหกรณ์เป็นศูนย์กลางรวบรวมแปรรูปสร้างรายได้ให้สมาชิก

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว นายสุริยะ คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นายไพโรจน์ มหาวิน ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี จำกัด ตำบลโหล่งขอดสามัคคี อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบอุปกรณ์การตลาด สิ่งก่อสร้าง อาทิ รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องอบลดความชื้นพร้อมโรงคลุม เครื่องขังรถบรรทุกพร้อมอุปกรณ์และห้องควบคุม รถตัดกล้วย รถยกพาเลท โกดัง และลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม การแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2564 ให้แก่สถาบันเกษตรกร 8 แห่ง ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด สหกรณ์โคนมแม่อน จำกัด สหกรณ์โคนมสันกำแพง (ป่าตองห้วยหม้อ) จำกัด สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จำกัด สหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี จำกัด สหกรณ์การเกษตรรอยสะเกิด จำกัด สหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด รวมมูลค่า 65,602,783 บาท ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี จำกัด ได้ขับเคลื่อนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการพัฒนาสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรม

ส่งเสริมสหกรณ์เพื่อก่อสร้างลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร เพื่อใช้รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ข้าว มันฝรั่ง ลำไย มะม่วงของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป ซึ่งมีการใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างหมุนเวียนตลอดทั้งปี ส่งผลให้สามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งมีการวางแผนการใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างให้มีความคุ้มค่าสูงสุด ช่วยเหลือสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงต่อไป

“ขอชื่นชมสหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี จำกัด และสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงนโยบายที่สำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วยดีเสมอมา สหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและงานเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลได้หลายเรื่อง เช่นโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้สหกรณ์แม่ข่าย สหกรณ์ลูกข่ายชั้นกลาง และชั้นต้น เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมจัดเก็บและแปรรูป จำหน่าย กระจายผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ให้เกิดการเชื่อมโยง

เครือข่ายระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน มีการให้บริการสมาชิกเพื่อลดต้นทุน และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ รวมถึงลดการใช้สารเคมีอันตรายและส่งเสริมให้มีการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย โครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เพื่อสนับสนุนให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลทั่วไปที่ไปประกอบอาชีพต่างจังหวัดกลับมาทำการเกษตรที่บ้านเกิด โดยมีสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่คอยเป็นที่เลี้ยงตลอดจนการจัดหาตลาดรองรับ นโยบายตลาดนำการผลิตเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของตลาด หรือผู้ประกอบการรายทาง โครงการชูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงสินค้าเกษตร ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมถึงเครือข่ายสหกรณ์ด้วยกันเอง ขอเชิญชวนสหกรณ์ทุกแห่งร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ ให้ความเข้มแข็ง ช่วยกันส่งเสริมการผลิต สินค้าเกษตรให้เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย มีคุณภาพ ลดการใช้สารเคมี ช่วยกันขับเคลื่อนงาน เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มและมีความ



มั่นคงในอาชีพ อีกทั้งให้มีการวางแผนการใช้ประโยชน์ จากโครงการที่รัฐบาลใช้งบประมาณสนับสนุนให้เต็มศักยภาพ” รมช.มนัญญา กล่าว

จากนั้น ได้พบปะหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ที่มาร่วมต้อนรับ และเยี่ยมชมนิทรรศการ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ฯ และบูธจัดแสดง สินค้าทางการเกษตรของกลุ่มอาชีพในสังกัด สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ได้แก่ และพบปะ



เกษตรกรรุ่นใหม่ que เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพทางการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 ราย นำโดย นายสถาพร คิดไชย อายุ 47 ปี นำผลผลิต ปลูกดหลวงกรมควัน ผักผลไม้ อินทรี ซึ่งผลผลิตได้รับรอง PGS (Participatory Guarantee Systems) เป็นระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม รับรองคุณภาพที่มุ่งเน้นการรับประกันคุณภาพในท้องถิ่น ตนเองเริ่มทำเกษตรปี 2557 ทำไร่นาสวนผสม อาทิ มันเทศญี่ปุ่น ข้าวอินทรีย์ ข้าวเหนียวล้านปีตอง ข้าวเจ้ามะลิ 105 ตะค้า ผักกาด ลำไย มะพร้าวน้ำหอม มะม่วง และประมงน้ำจืด เช่น เลี้ยงปลา เลี้ยงกระป๋อง ทำเกษตรแบบอินทรีย์มีตลาดและสามารถจำหน่ายผ่านช่องทางแสดงสินค้า ตลาดออนไลน์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรและประมง สร้างรายได้พอเพียงตลอดปี

ด้านนางสาวพัฒนา ขจรศรี อายุ 45 ปี นำสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูป ได้แก่ มะม่วง มัลเบอร์รี่ผลสด แยมผลไม้ ซาผลไม้ มาร่วมจัดจำหน่าย ตนเองมีพื้นที่ทำการเกษตรในอำเภอพร้าว ทำการปลูกพืชผสมผสาน สลับหมุนเวียน ปลูกข้าวเจ้าไร่ พืชผักสวนครัว ลำไยอีดอ ลำไยสีชมพู มะม่วงแก้วขมิ้น มะม่วงงาช้างแดง และแปรรูปสินค้าการเกษตรจากผลผลิตในสวน ปัจจุบันมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตในสวนให้มีราคาตามที่ตลาดต้องการ และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวด้วย



นอกจากนี้ ยังมีผลผลิต หน่อไม้ฝรั่ง ลูกหมุด หอมแม่พันซ์ ของนางสาวทิพวรรณ นาวิเคาะผลผลิต ข้าวเหนียวหอม ผักอินทรีย์ มะม่วงของนายสมบัติ มิ่งคำ และผลผลิต กระเทียมดอง มะม่วงแช่อิ่ม ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน ออย. ของนายวรชัย ทองคำฟู จากนั้น ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ อาทิ การผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งของสหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่งเชียงใหม่ จำกัด ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร นิทรรศการผลผลิตที่กาแฟ จากสหกรณ์การเกษตร ดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด นิทรรศการของสหกรณ์ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการ

ผลิต การรวบรวม การแปรรูป ของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของดีอำเภอพร้าว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปมันฝรั่ง ข้าวไรซ์เบอร์รี่หอมหัวใหญ่ ผักอินทรีย์ ข้าวหอม และ การถักทอตะกร้า

สหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี จำกัด จัดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ปัจจุบันมีสมาชิก 352 ราย มีทุนการดำเนินงานมากกว่า 15 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ข้าวเปลือกและมันฝรั่ง และธุรกิจให้บริการ ทั้งนี้ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนเงินอุดหนุนตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตรฯ (พกร.โควิด 19) สร้างลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3,200 ตารางเมตร โดย กรมฯ อุดหนุนเป็นเงิน 1,705,000 บาท สหกรณ์สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เป็นเงิน 189,500 บาท รวมทั้งสิ้น 1,895,000 บาท สหกรณ์ได้ใช้ประโยชน์เต็มประสิทธิภาพในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิก สหกรณ์ฯ ยังดำเนินการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สมาชิกในอัตราดอกเบี้ยต่ำ จัดหาปัจจัยการผลิตที่ได้คุณภาพ และจัดหาหัวพันธุ์มันฝรั่ง สุนัขตัดแอดแลนติคมาบริการสมาชิกอีกด้วย



ศูนย์เลือกตั้ง - นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ว่าฯ กทม. ภายใต้แนวคิด ประชาธิปัตย์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว “All for Democrat” โดยมีแกนนำพรรค และนายสุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ร่วมงาน ที่ทำการพรรค วันที่ 24 มี.ค.

งานวิจัยเพื่อชุมชน น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

น่าสับสนว่าประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์การเกษตรน่าสนใจหลายชนิด นอกจากสับปะรดแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าวก็น่าสนใจไม่แพ้กัน จากข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรที่สำคัญของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่า ในปี 2563 มีการปลูกมะพร้าวกว่า 356,940 ไร่ สะท้อนถึงการให้ความสำคัญของเกษตรกรในพื้นที่ จนทำให้ “**พศ.ดร.ธนศพร นวลใย**” อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลเริ่มตั้งงานวิจัย “**การพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผมจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ สำหรับวิสาหกิจชุมชน 100 พันมะพร้าวไทย อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**” ขึ้นมา โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

CSR Talk

สำหรับที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้ “**พศ.ดร.ธนศพร**” บอกว่าแม้มะพร้าวจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ แต่ก็ต้องประสบปัญหาความผันผวนด้านราคาอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงที่ราคาตกต่ำ จะอยู่ที่ลูกละ 0.25-0.50 บาท จนทำให้วิสาหกิจในจังหวัดหลายแห่งเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นมะพร้าวสกัดเย็นเพื่อเพิ่มราคา แต่ยังมีปัญหาคือทุกวิสาหกิจทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบเดียวกันหมด

จึงเริ่มวิเคราะห์ว่าวิสาหกิจชุมชนแต่ละแห่งมีกระบวนการผลิตอย่างไร มีสารองค์ประกอบใดที่สำคัญ จึงพบว่ามีกรดไขมันได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่มีสารประกอบฟีนอลิกในปริมาณน้อยมาก จนได้นำกระบวนการหมักเข้ามาช่วยเสริมโดยใช้กรดเอนไซม์ 4 ตัว ทั้งเซลลูเลส โปรติเอส อัลฟาอะไมเลส และวิสโคไซม์ ใช้เวลาหมักประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพื่อ

ให้น้ำมันมะพร้าวมีคุณสมบัติที่ดีขึ้น ส่วนกระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอนนั้นให้วิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ผลิตในแต่ละขั้นตอนเอง เพียงแต่เพิ่มกระบวนการหมักเข้าไปเท่านั้น

โดยพบว่าเมื่อได้ใช้เอนไซม์ดังกล่าวเข้ามาช่วยหมักมะพร้าวเพื่อทำเป็นน้ำมันแล้ว ทำให้มีกรดฟีนอลิกมากขึ้น มีประสิทธิภาพในการใช้เป็นเครื่องสำอางได้มากขึ้น จนนำมาบำรุงเส้นผม ผิวหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถปรับปรุงแต่งกลิ่นได้ เช่น กลิ่นชากระ, กลิ่นมะลิ สามารถปรับนำมาใช้ได้หลากหลายช่วงวัย ขยายกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น

“**พศ.ดร.ธนศพร**” กล่าวต่อว่าสาเหตุที่เลือกวิสาหกิจชุมชน 100 พันมะพร้าวไทย อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากก่อนหน้านี้มีโครงการนำร่องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวมาก่อนแล้ว ทั้งในรูปแบบครีม โลชั่น ทาร่างกาย ซึ่งช่วยเพิ่มการแข่งขันทางการตลาด เพิ่มรายได้มากขึ้น ประกอบกับวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ ต้องการแบ่งเกรดน้ำมันมะพร้าวให้ชัดเจนขึ้น ทั้งชนิดที่รับประทานได้ หรือนำมาทำเป็นเครื่องสำอาง จึงเริ่มต้นร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นขึ้นมา เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาขายได้กับลูกค้าทุกรายที่สนใจ ตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน ไปจนถึงผู้สูงอายุ

โดยเข้ามามีส่วนร่วม ช่วยพัฒนาทักษะการตลาดให้กับผู้ประกอบการช่วยขายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น เช่น การไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก, ทำคลิปลงยูทูป หรือขายสินค้าผ่านไลน์แอด เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายได้อีกทางหนึ่ง จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณร้อยละ 15-20 ซึ่งหลังจากนี้จะต่อยอดงานวิจัยไปสู่วิสาหกิจชุมชนแห่งอื่นในจังหวัด



ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/-

วันที่: เสาร์ 26 - อังคาร 29 มีนาคม 2565

ปีที่: 44

ฉบับที่: 5448

หน้า: 20(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 51.08

Ad Value: 68,958

PRValue (x3): 206,874

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: CSR Talk: งานวิจัยเพื่อชุมชน นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจในผลิตภัณฑ์หรือ
ตัวสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน 100
พันธมิตรไทย อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ สามารถค้นหาได้ที่
แฟนเพจเฟซบุ๊ก “วิสาหกิจชุมชน
100 พันมิตรไทย” หรือสามารถ
ซื้อได้ที่ตลาดโอท็อปหัวหิน หรือตลาด
โอท็อป จ.ประจวบคีรีขันธ์บริเวณ
ด้านข้างศาลากลางจังหวัด

หมูขยับอีก โขสอล์ทะยาน 40 บาท

วันนี้เบนกันขึ้น 60 สตางค์ ส.เลี้ยงสุกรโอบก้นทุนพุ่ง 3เดือนปรับราคาแล้ว 15บ.

อ่วมรายวัน หมูขึ้นอีกกิโลละ 4 บาท
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแจ้งแบกต้นทุน
อาหารสัตว์พุ่งไม่ไหว ทั้งข้าวโพดและ
กากถั่วเหลือง ทำให้พื้นที่ภาคใต้ต้อง
ขยับราคาหน้าฟาร์ม อ่านต่อหน้า 12

● **หมูขยับอีก** ต่อจากหน้า 1
จากก.ก.ละ 88 บาท เป็น 90 บาท ในห้างจาก
140 บาท เป็น 144 บาท ค่าปลีกจาก 176 เป็น
180 บาท กรมการค้าภายในแจ้งพื้นที่
กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 1 มี.ค. เนื้อหมูทุกชนิดขยับ
ราคารวมแล้ว 15 บาท ปดท.-บางจากขึ้น
เบนกันทุกชนิดอีก 60 สตางค์ แกะโขสอล์
ทะลุขีด 40 บาทอีกหนในรอบเดือน
เมื่อวันที่ 25 มี.ค. รายงานข่าวจากสมาคม
ผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ แจ้งว่า ทางสมาคมได้ปรับ
ขึ้นราคาลูกสุกรขุนหน้าฟาร์ม ในพื้นที่ภาคใต้
เพิ่มขึ้น 2 บาท/ก.ก. ส่งผลให้สุกรขุนหน้า
ฟาร์ม ปรับราคาจาก 88 บาท/ก.ก. เป็น 90
บาท/ก.ก. ทำให้ราคาขายส่งห้างสรรพสินค้า
ปรับเพิ่มขึ้น 4 บาท/ก.ก. คือปรับจาก 140

บาท/ก.ก. เป็น 144 บาท/ก.ก. ส่วนราคาขาย
ปลีกทั่วไป ปรับเพิ่มขึ้น 4 บาท/ก.ก. เช่นกัน
คือ ปรับจาก 174-176 บาท/ก.ก. เป็น 178-180
บาท/ก.ก.

รายงานข่าวระบุว่า เนื่องจากต้นทุนอาหาร
สัตว์ยังคงเป็นปัญหาหลัก ทั้งข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์และกากถั่วเหลือง จากภาวะวิกฤตสงคราม
ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน กระทบทุกลอนอย่าง
ชัดเจนกับต้นทุนด้านพลังงานน้ำมัน ที่กระทบ
ค่าใช้จ่ายรายวันของผู้บริโภค ทั้งนี้ ที่ประชุม
คณะกรรมการต้นทุนเมื่อ 18 มี.ค. ประเมิน
ต้นทุนการผลิตสุกรขุนไตรมาส 2/2565 กระโดด
สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 98.81 บาทต่อกิโลกรัม
สำหรับเกษตรกรที่ซื้อลูกสุกรขุน ที่เป็นภาระ
ของเกษตรกรรายย่อย

นอกจากนี้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกร

ยังคงแปรผันตามความกังวลกับจำนวนผู้ติด
เชื้อโควิดที่ยังสูงมาก เฉลี่ยทั้งประเทศ 25,000
รายต่อวัน ทุกภูมิภาคจึงทรงราคากันต่อเนื่อง
โดยการเข้าสู่ฤดูร้อนจะเป็นปัจจัยให้สุกรโตช้า
ซึ่งจะทำให้ปริมาณผลผลิตสุกรขุนจะออกสู่
ตลาดลดลงในช่วงต่อๆ ไป

รายงานข่าวจากกรมการค้าภายใน (ถน.)
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) แจ้งถึงราคาขายปลีก
เนื้อหมูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำวันที่
24 มี.ค.ว่า เมื่อเปรียบเทียบราคาต่ำสุด
วันเดียวกันกับช่วงต้นเดือน วันที่ 1 มี.ค. 2565
พบว่าเนื้อหมูมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นทุกชนิด
โดยเนื้อสันใน ราคา 190-200 บาท/ก.ก. ปรับ
เพิ่มขึ้น 15 บาท/ก.ก., เนื้อสันนอก ราคา 180-
190 บาท/ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 15 บาท/ก.ก.

เนื้อสะโพก-เนื้อไหล่ ราคา 175-180 บาท/
ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 15 บาท/ก.ก. และเนื้อสาม
ชั้น ราคา 200-220 บาท/ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 10
บาท/ก.ก.

ส่วนกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กำชับให้
ตรวจสอบสต็อกปุ๋ยแก้ปัญหาการขาดแคลน
การกักตุนสินค้า และการจួយโอกาสขึ้นราคา
จากสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับ
ยูเครนนั้น

วันเดียวกัน ที่จ.ตรัง เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับ
และพัฒนาเศรษฐกิจ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรตรัง บูรณาการลงพื้นที่
ตรวจสอบสต็อกปุ๋ยเคมี รวมทั้งยาป้องกันและ
กำจัดศัตรูพืช ในร้านค้าทั้งของเอกชน และ
สหกรณ์การเกษตรต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดทั้ง
10 อำเภอ รวมทั้งหมดประมาณ 200 แห่ง
โดยไม่พบปัญหาการกักตุนปุ๋ย ขณะเดียวกัน

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 26 มีนาคม 2565

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11441

Col.Inch: 77.11 Ad Value: 119,520.50

หน้า: 1(บนขวา), 12

PRValue (x3): 358,561.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: หมูชัยบีอี๊ก โสสลัทะยาน40บาท

ร้านรายย่อยหลายแห่ง ประสบปัญหาจำหน่ายหมูไม่ได้ เนื่องจากราคาแพง เกษตรกรรายย่อยไม่มีกำลังซื้อ ทำให้ขายยากมากกว่าเดิม โดยแต่ละวันร้านจำหน่ายหมูรายย่อย จะมีเกษตรกรเดินทางมาสอบถามราคาเพื่อจะซื้อจำนวนมาก แต่ก็ต้องล่าถอยกลับไป เนื่องจากสุราภาไม่ไหว โดยที่ทางร้านจำหน่ายเองไม่ได้มีการปรับราคาขึ้นเองอย่างใด แต่ราคาหมูมีราคาแพงตั้งแต่บริษัทต้นทางที่สั่งซื้อเข้ามาแล้ว

น.ส.จันทิมา สันติสุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กล่าวว่า ทางชุดตรวจสอบจะคุ้มครองทั้งร้านจำหน่ายรายใหญ่ และรายเล็กทั้งหมด พบว่าในจังหวัดตรังขาดแคลนหมู เนื่องจากทางร้านได้สั่งซื้อหมู ไปยังบริษัทหมู แต่ส่งให้ล่าช้า ขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการแม่หมู ส่วนเจ้าของสวนแปลงใหญ่ๆ จะใช้วิธีการซื้อหมูไว้ครั้งละมาก หรือติดต่อซื้อกับเชลล์โดยตรง เพราะกลัวว่าราคาจะเพิ่มอีก ตอนนี้ถือว่าสถานการณ์ราคาหมูน่าเป็นห่วง หากสถานการณ์โลกยังเป็นอยู่เช่นนี้ และราคาข้าวของที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งหมู ก็มาจากสาเหตุที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งสูงขึ้นด้วย

ส่วนที่ตลาดเกษตร จ.สงขลา ที่เปิดทุกวันอังคารและวันศุกร์ ยังคงขายสินค้าจากเกษตรกรตัวจริงที่นำพืชผักสดจากสวนมาวางขายกันสดๆ

โดยมีร้านขายอาหาร พ่อค้าแม่ค้า ประชาชนมาหาซื้อพืชผักผลไม้ของเกษตรกรที่นำมาจากสวนกันสดๆ เนื่องจากสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้ามาเป็นเวลานานหลายปี นอกจากนี้จะได้รับพืชผักสดๆ จากสวนแล้ว ในส่วนของราคาถูกกว่าในท้องตลาดทั่วไป อาทิ ราคามะนาวที่นำมาขายก.ก.ละ 80 บาท ขณะที่บางตลาดขายถึงก.ก.ละ 150 บาท

ด้านปตท.และบางจาก แจ้งปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 60 สตางค์ต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาลงเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.เป็นต้นไป โดยราคาน้ำมันเบนซินต่อลิตร ปรับขึ้น 60 สตางค์ เป็น 47.96 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ปรับขึ้นเป็น 40.55 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ปรับขึ้นเป็น 40.28 บาท, อี 20 ปรับขึ้นเป็น 39.44 บาท และอี 85 ปรับขึ้น เป็น 32.74 บาท ซึ่งตั้งแต่ต้นเดือน ที่ผ่านมา เบนซินขึ้นราคาแล้วรวม 8 ครั้ง

ส่วนกลุ่มดีเซลราคาต่อลิตรยังคงเดิม โดยดีเซลพรีเมียม บี 7 ราคา 35.96 บาท, ดีเซลบี 7 ราคา 29.94 บาท, ดีเซลธรรมดา ราคา 29.94 บาท และดีเซลบี 20 ราคา 29.94 บาท